

Số: 64 /KH-MGLH

Long Hậu, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Kế hoạch số 646 /KH-SGDĐT ngày 22/2/2024 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện tăng cường triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2024;

Trường mẫu giáo Long Hậu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 gồm các nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã để nhân dân tiếp cận pháp luật một cách toàn diện, làm công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chủ động, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nhận thức và ý thức tuân thủ, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc hướng tới mục đích góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động tại đơn vị.

##### 2. Yêu cầu :

- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định cụ thể của pháp luật để CBGVNV tự giác và thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Triển khai thực hiện đánh giá hiệu quả, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về công tác PBGDPL trong toàn ngành đảm bảo tính đồng bộ, thiết thực tạo động lực thúc đẩy công tác PBGDPL bước vào giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, bền vững sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà trong tình hình mới.

- Công tác PBGDPL phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hòa giữa công tác phổ biến với hoạt động giáo dục pháp luật; giữa hoạt động tuyên truyền với vận động đội ngũ CB, CC, VC, người lao động gắn với việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và việc đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2024;

### **I. Nhiệm vụ chung trọng tâm trong năm 2024**

**1. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.**

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL.

**2. Xây dựng, ban hành, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại đơn vị dựa trên cơ sở chỉ đạo của phòng GD&ĐT theo kế hoạch số 122/KH-PGDĐT ngày 26/01/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” năm 2021.**

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2024 của UBND tỉnh Long An Về công tác pháp chế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An;

- Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Long An Về việc Thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An;

- Kế hoạch số 177/KH-STP ngày 18/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Long An về công tác tư pháp tỉnh Long An năm 2024

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL; củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Tổ tuyên truyền, PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại đơn vị.

**3. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL; rà soát, củng cố**

cổ, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Tổ tuyên truyền, PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các đơn vị.

#### **4. Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường**

##### **a. Nội dung**

Lồng ghép và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ mục tiêu các đề án vào nội dung công tác PBGDPL năm 2024 tại đơn vị gồm:

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư đến CB, CC, VC, người lao động và học sinh tại các đơn vị

Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 về công tác pháp chế

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ người học, người dạy; chú

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc các vấn đề cần định hướng dư luận xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các đơn vị trường học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng Ngành GD&ĐT tỉnh Long An”; triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Lồng ghép và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, đồng bộ mục tiêu các đề án vào nội dung công tác PBGDPL năm 2024.

##### **b. Hình thức**

Về hình thức: tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật, “”Tiết pháp luật” trong nhà trường. tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ..

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đối tượng và địa bàn với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy những hình thức PBGDPL có hiệu quả, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp PBGDPL mới, phù hợp; kết hợp giữa công tác PBGDPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị.

Đẩy mạnh các hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/03/2020 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đối tượng và địa bàn với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy những hình thức PBGDPL có hiệu quả, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp PBGDPL mới, phù hợp; kết hợp giữa công tác PBGDPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xác định .

### **III. Các giải pháp thực hiện**

Tổ chức thi hành nghiêm, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình điểm, có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, hiện nội dung Đề án, đồng thời phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật của CB, CC, VC và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng ngành Tư pháp cùng cấp thực hiện tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thực hiện công tác này.

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trong nhà trường” trong giai đoạn hiện nay.

Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập bộ môn Giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp, xây dựng tài liệu định hướng việc tích hợp kiến thức pháp luật phù hợp vào bộ môn Giáo dục công dân. Lồng ghép vào chương trình giáo dục mầm non và tiểu học thông qua bộ môn đạo đức, chuyên đề giáo dục lễ giáo, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật; thói quen thực hiện pháp luật thông qua học sinh.

Sơ kết, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL; tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trường học, ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tăng cường công tác xã hội hóa trên lĩnh vực PBGDPL, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL đối với CB, CC, VC, người lao động, người học trong trường.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí triển khai, thực hiện Chương trình về PBGDPL sử dụng và quyết toán kinh phí được cấp của đơn vị và nguồn xã hội hoá. theo Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 01/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL.

#### **V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO**

Thực hiện báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2022 theo đề cương báo cáo – phụ lục 1, phụ lục 2.

- Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024 chậm nhất ngày 15/5/2024
- Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2024 trước ngày 10/12/2024.

#### **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể đội ngũ CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường.

- Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và các thành viên trong tổ trực tiếp triển khai trong các cuộc họp HĐSP hàng tháng.
- Tổ trưởng chuyên môn các khối triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn triển khai trong sinh hoạt công đoàn; Giáo viên cần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, hành vi đạo đức đối với trẻ.
- Đoàn TN triển khai trong chi đoàn;
- Nhân viên kế toán và giáo viên kiêm thư viện phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường. Nguồn kinh phí chỉ cho công tác tuyên truyền PBGDPL trích từ nguồn nân sách hàng năm của đơn vị.
- Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật và hội nghị viên chức hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường” năm 2024 của trường MG Long Hậu./.

**Nơi nhận:**

- Trang web;
- Công đoàn trường;
- Các P.HT; TTCM;
- Thanh TND;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Thúy Diệu**